



ประกาศศาลแขวงพัทยา

เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลแขวงพัทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ด้วยศาลแขวงพัทยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลแขวงพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามรูปแบบเอกสารสอบราคา
ราคากลางของการจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลแขวงพัทยาในการ
สอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗๔,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าวซึ่งมีผลงานทำความสะอาดประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๘๗,๐๐๐ บาทต่อปี (สัญญาเดียว) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่ศาลแขวงพัทยาเชื่อถือ และมีใบรับรองผลงานหรือสำเนาสัญญาจ้างรักษาความสะอาด ระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี ย้อนหลังหรือกำลังดำเนินการอยู่มาแสดง

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศาลแขวงพัทยา วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อว่า เป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕)

๖. เป็นนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นของสอบราคา ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ กลุ่มงานคลัง (งานพัสดุ) ศาลแขวงพัทยา ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ไม่รับของสอบราคาทางไปรษณีย์) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศาลแขวงพัทยา ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ศาลแขวงพัทยา ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศาลแขวงพัทยา ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอดูรายละเอียดการจ้างเหมาทำความสะอาดและรับเอกสารการสอบราคาได้ที่กลุ่มงานคลัง (งานพัสดุ) ศาลแขวงพัทยา ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยให้นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอำนาจ ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาขอรับเอกสารสอบราคา (ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย) ระหว่างวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข ๐ ๓๘๒๖ ๗๑๓๐-๑ ต่อ ๑๓๒ ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ptymc.coj.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐



(นายเกษม ศุภสิทธิ์)

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพัทยา